

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Kết luận
của Chủ tọa Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI

Thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, kết quả thực hiện như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Về lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT

1. Việc chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất vụ Hè Thu

Ngay từ đầu vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại các diện tích đủ điều kiện sản xuất 2 vụ để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu qua hàng năm. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai sản xuất lúa Hè Thu thay sản xuất lúa tái sinh để người dân từng bước thay đổi nhận thức, thấy được lợi ích của việc sản xuất lúa vụ Hè Thu so với lúa tái sinh, tạo tiền đề mở rộng diện tích sản xuất lúa Hè Thu các năm tiếp theo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, con em từ các tỉnh Miền Nam trở về quê lập nghiệp (việc chuyển đổi sản xuất lúa Hè Thu sẽ tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân). Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, cùng với việc ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời nên đã khích lệ nông dân đẩy mạnh chuyển đổi từ lúa tái sinh sang sản xuất lúa vụ Hè Thu¹. Vụ Hè Thu năm 2021 đã chuyển đổi được 596 ha từ lúa tái sinh sang làm lúa Hè Thu, nâng diện tích lúa Hè Thu 2021 đạt 1.598 ha. Đồng thời, giao kế hoạch chuyển đổi từ lúa tái sinh sang lúa Hè Thu cho các xã, thị trấn giai đoạn từ 2021-2025².

Về cơ cấu giống: Trên những diện tích sản xuất 02 vụ, chỉ đạo cơ cấu các loại giống lúa trung và ngắn ngày cho sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo thu hoạch trước 15/5 và cơ cấu các giống lúa ngắn và cực ngắn ngày cho vụ Hè Thu (thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày như PC6, Xuân Mai, HN6...) đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa bão. Nhờ tích cực chỉ đạo nên vụ Đông Xuân 2020-2021, tỷ lệ các giống lúa trung và ngắn ngày đưa vào gieo trồng chiếm 79% tổng diện tích, còn lại giống dài ngày chỉ chiếm 21% tổng diện tích. Vụ Hè Thu 2021, 100% diện tích lúa được cơ cấu các giống ngắn và cực ngắn ngày đảm bảo thu hoạch hoàn thành trong tháng 8, hạn chế được thiệt hại do chuột và mưa bão gây ra.

¹ Hỗ trợ thuốc diệt chuột, vật liệu làm hàng rào diệt chuột, hỗ trợ giá giống lúa (Hỗ trợ 50% giá giống đối với diện tích làm mới, 4.000 đ/kg đối với diện tích cũ).

² Theo kế hoạch, đến năm 2025 phân đầu chuyển đổi 1.335 ha (trong đó, năm 2021: 280 ha (thực hiện 596 ha), năm 2022: 260 ha, năm 2023: 277 ha, năm 2024: 278 ha, năm 2025: 240 ha).

2. Về việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi

2.1. Về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch

- Đối với cây trồng:

+ Đối với đất trồng lúa: Trên cơ sở quy hoạch, phân vùng sản xuất các loại cây trồng của các xã, thị trấn, những năm qua UBND huyện đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, công ty giống trong và ngoài tỉnh triển khai nhiều mô hình sản xuất các loại giống cây trồng mới tại nhiều đơn vị. Qua đó lựa chọn các giống cây trồng có tiềm năng năng suất, chất lượng, phù hợp với khả năng canh tác, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên địa bàn huyện, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Đến nay, có trên 80% diện tích sử dụng các loại giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật mang lại năng suất, chất lượng, giá trị cao. Tại các vùng quy hoạch sản xuất cánh đồng lúa lớn bà con nông dân chỉ đưa vào cơ cấu từ 1-2 loại giống lúa để thuận lợi trong chỉ đạo, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

+ Đối với đất trồng màu: Vùng quy hoạch sản xuất cây khoai lang ở các xã cụm Quốc lộ 1A, vùng biển có diện tích 340 ha bà con sử dụng giống Chuồn trệt, giống khoai cho năng suất, độ ngọt cao phù hợp để chế biến khoai dẻo; đồng thời phát triển vùng sản xuất rau màu 540 ha ở các xã cụm Quốc lộ 1 với các giống chủ lực phù hợp như: rau cải mầm ở xã Cam Thủy, mướp đắng ở xã Hưng Thủy; ớt, su hào, bắp cải ở xã Hồng Thủy; bầu, bí, rau gia vị ở xã Thanh Thủy. Trong giai đoạn 2021-2025, tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng sản xuất rau tập trung an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP kết hợp với du lịch trải nghiệm tại các xã cụm Quốc lộ 1.

- Đối với giống vật nuôi: Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại vật nuôi khác theo hướng chất lượng, phù hợp với thể mạnh của từng địa phương.

2.2. Về việc chuyển đổi các diện tích trồng lúa, trồng rừng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn

Trong năm 2021, đã thực hiện chuyển đổi 39,7 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác³. Qua đánh giá, một số mô hình chuyển đổi cho hiệu quả cao như: mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá (hoặc nuôi ếch), trồng mía, trồng dưa hấu (cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, lợi nhuận gấp 3-4 lần trồng lúa).

Ngoài ra, trên những diện tích rừng trồng keo, cao su kém hiệu quả, bà con đã chuyển đổi 7,6 ha sang trồng cây ăn quả (bưởi, cam, ổi, chanh, mít, sầu riêng, vải, dứa, na, bơ, hồng xiêm, quýt, thanh long), cây dược liệu (trâm hương) ở các xã vùng gò đồi⁴. Trên những diện tích chuyển đổi này, bà con đang tập trung chăm

³ Chuyển đổi cả 2 vụ là 19,0 ha, chuyển vụ Hè Thu là 20,7 ha. Các cây trồng chuyển đổi gồm: sen 17,48 ha; mía 1,5 ha; ngô 17,24 ha; đậu xanh 2,48 ha; dưa hấu 0,95 ha tại các xã Xuân Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy.

⁴ Phú Thủy 2,75 ha, Trường Thủy 1,55 ha, Dương Thủy 1,8 ha, Kim Thủy 1,5 ha.

sóc, một số diện tích đã lắp đặt hệ thống tưới tự động, hiện tại cây đang phát triển tốt.

2.3. Về lựa chọn bộ giống lúa sản xuất tập trung

Công tác giống luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Ngay từ vụ Đông Xuân 2021-2022 chỉ đạo mỗi xã, thị trấn cần lựa chọn cơ cấu từ 2-3 giống lúa chủ lực, trên một xứ đồng chỉ bố trí sản xuất từ 1-2 loại giống lúa để thuận tiện trong gieo trồng, chăm sóc, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời kiên quyết loại bỏ các giống lúa đã thoái hóa, nhiễm sâu bệnh như X21, Xi23, NX30 ra khỏi cơ cấu. Đối với các giống mới có triển vọng và giống sản xuất thử nghiệm chỉ đưa vào sản xuất với diện tích vừa phải, bố trí nhiều vùng, trên các chân đất khác nhau để đánh giá tính phù hợp, từ đó làm căn cứ khuyến cáo cho các năm sau.

3. Về xây dựng Nông thôn mới

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. UBND huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng NTM&OCOP huyện. Chỉ đạo các xã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã. Ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng lộ trình thực hiện xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, lựa chọn xây dựng 01 xã về đích Nông thôn mới (xã Thái Thủy); 02 xã xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao (Xuân Thủy, Mai Thủy); 01 thôn, bản xây dựng thôn, bản đạt chuẩn Nông thôn mới (bản Xà Khía, Lâm Thủy).

Hiện nay, xã Thái Thủy đã đạt 19/19 tiêu chí, đang làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Xã Xuân Thủy, Mai Thủy mới đạt 9/14 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt một số nội dung. Bản Xà Khía, xã Lâm Thủy mới đạt 10/16 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt.

II. Về lĩnh vực Tài nguyên&Môi trường

1. Về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đã thành lập Tổ phản ứng nhanh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực làm Tổ trưởng, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ chỉ đạo, công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân biết phản ánh các trường hợp vi phạm.

Ban hành kế hoạch kiểm tra, tuần tra hoạt động khai thác khoáng sản, công tác quản lý đất đai, môi trường; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 07/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ, tết. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 08 đợt tuần tra, kiểm tra về đất đai, môi trường, khoáng sản, xử lý vi phạm hành chính đối với

05 trường hợp với số tiền là 136,7 triệu đồng⁵. Chỉ đạo UBND cấp xã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 56 trường hợp, với số tiền 129,4 triệu đồng⁶.

2. Về chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đã có kết luận thanh tra, kiểm tra

Tập trung chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các trường hợp vi phạm pháp luật tại xã Sen Thủy. Đã ban hành Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các kết luận, kiểm tra các kết luận thanh tra của UBND huyện và xử lý vi phạm về đất đai tại xã Sen Thủy. Tổ công tác đã làm việc với UBND xã Sen Thủy để rà soát, xây dựng phương án giải quyết từng trường hợp vi phạm cụ thể đảm bảo đúng quy định.

UBND huyện có văn bản xin chủ trương của UBND tỉnh về xử lý vướng mắc đối với 87 trường hợp vi phạm tại xã Ngư Thủy Bắc; xin ý kiến Sở Tài nguyên&Môi trường về giải quyết vướng mắc trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân tại xã Hồng Thủy trước đây thực hiện trồng rừng theo dự án APS. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo tìm các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án APS để có phương án giải quyết đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục giải quyết các trường hợp giao đất di giãn dân tại 3 xã Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy. Đến nay, đã cấp GCNQSD đất đối với 77 trường hợp tại xã Cam Thủy, Hồng Thủy⁷.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên&Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiểm tra, rà soát hồ sơ đối với các trường hợp theo Kết luận số 03-TB/UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Theo đó, xác định việc cấp GCNQSD đất cho ông Tống Văn Toàn, bà Nguyễn Thị Như Nghĩa ngày 28/11/2013 đối với thửa đất số 123, tờ bản đồ số 10 là không đúng quy định, sai hiện trạng sử dụng tại thời điểm cấp GCNQSD đất. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho ông Nguyễn Thanh Truyền, bà Tống Thị Luyến, Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho ông Tống Văn Toàn, bà Nguyễn Thị Như Nghĩa.

Đối với trường hợp ông Hồ Xuân Nam (con ông Hồ Xuân Nông và bà Dương Thị Phiên): Ông Hồ Xuân Nông được UBND huyện cấp GCNQSD đất số BP313340 ngày 03/10/2013 đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 08, địa chỉ thửa đất tại thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy Bắc. Đến năm 2014, ông Hồ Xuân Nông tặng cho con là ông Hồ Xuân Nam và bà Võ Thị Bích Làn. Theo quy định tại mục 5, khoản 26, Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ

⁵ 03 trường hợp vi phạm về đất đai, xử phạt 51 triệu đồng; 01 trường hợp vi phạm về khoáng sản, xử phạt 83,2 triệu đồng; 01 trường hợp vi phạm về môi trường, xử phạt 2,5 triệu đồng.

⁶ 48 trường hợp vi phạm về đất đai, xử phạt 105,9 triệu đồng; 08 trường hợp vi phạm về khoáng sản, xử phạt 23,5 triệu đồng

⁷ Trong đó: Cam Thủy 19 trường hợp, Hồng Thủy 35 trường hợp, Thanh Thủy 23 trường hợp.

sửa đổi bổ sung một số một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì trường hợp này không thực hiện thu hồi GCNQSD đất.

Đối với trường hợp ông Trần Quang Thiệp, được UBND huyện cấp GCNQSD đất số BQ 941914, thửa đất số 91, tờ bản đồ số 03, diện tích 1921 m², trong đó đất ở: 250 m², đất trồng cây hàng năm khác: 1671 m², địa chỉ thửa 6 đất tại thôn Tân Thuận, xã Ngự Thủy Bắc. Qua khai thác hồ tại kho lưu trữ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, không tìm thấy hồ sơ lưu trữ. Do đó, chưa có cơ sở để đề nghị thu hồi GCNQSD đất đã cấp.

UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh các trường hợp lấn chiếm đất đai tại Khu du lịch suối nước nóng Bang ở xã Kim Thủy để kịp thời xử lý theo quy định. Giải quyết các vướng mắc, khó khăn về công tác GPMB các công trình đường dây 500KV, mạch 3, công trình điện gió B&T, công trình đường cứu hộ cứu nạn Hưng Thủy - Xuân Bò...

3. Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức địa chính - xây dựng, phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên&Môi trường, phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai. Trong năm 2021, đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức địa chính -xây dựng ở cơ sở với số lượng 80 người tham gia⁸. Nội dung tuyên truyền chú trọng phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác hòa giải về tranh chấp đất đai ở cơ sở. Phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ngự Thủy Bắc tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về đất đai tại xã Ngự Thủy Bắc cho đối tượng là lãnh đạo chủ chốt của xã... Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện kịp thời đưa tin tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai và các văn bản quy định thực hiện Luật Đất đai trên hệ thống loa truyền thanh.

Ngày 13/9/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2381/UBND-TNMT về việc nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở, theo đó đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác hòa giải tranh chấp đất đai đảm bảo đúng trình tự, thành phần và quy định của pháp luật.

III. Về lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

Để đảm bảo công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCCB theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện giải ngân đầu tư công trên địa bàn đạt 100% kế hoạch giao trong năm 2021, yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu bị thu hồi vốn; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải ngân vốn đầu tư năm 2021 trên địa bàn. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCCB cụ thể như sau:

⁸ Trong đó các xã Sen Thủy, Ngự Thủy, Ngự Thủy Bắc là 57 đại biểu, còn lại là Công chức địa chính 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

- **Vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện:** Đến ngày 30/11/2021, tỷ lệ giải ngân đạt 47.336 triệu đồng/ 50.510 triệu đồng⁹, đạt 93,7%. Dự ước đến cuối năm tỷ lệ giải ngân đạt trên 97,8%.

- **Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh:** Nguồn vốn này do Sở Kế hoạch & Đầu tư quản lý. Chủ đầu tư thanh toán qua kênh ngân sách tỉnh. Đến ngày 30/11/2021, tỷ lệ giải ngân đạt giải ngân 49.543 triệu đồng/ 56.400 triệu đồng, đạt 87,8%.

- **Nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương:** Trên địa bàn có 04 dự án đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, bao gồm: (1) Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc; (2) Dự án Cầu Lộ Thủy - An Thủy và đường hai đầu cầu; (3) Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ Quốc lộ 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1); (4) Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra có dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn tiền bồi thường của Công ty Fomosa Hà Tĩnh.

UBND huyện là chủ đầu tư các công trình từ nguồn vốn Trung ương, BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện quản lý dự án. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/11/2021 (bao gồm vốn năm trước kéo dài sang năm 2021): 25.254 triệu đồng/68.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,8%. Tỷ lệ giải ngân vốn NSTW thấp là do Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đi Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy mới được phân bổ 31,146 tỷ đồng vào tháng 10/2021. Dự kiến nguồn vốn ngân sách Trung ương sẽ giải ngân hết trong năm 2021, đạt tỷ lệ giải ngân 100% (Ghi chú: Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A đi Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy sẽ giải ngân hết sau khi tiến hành các thủ tục đấu thầu xây lắp trong năm 2021).

Về nguồn vốn Fosrmosa: Các dự án này được lựa chọn nhà thầu thi công vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 triển khai thi công xây dựng. Hiện nay, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện, các nhà thầu thi công tiến hành nghiệm thu đảm bảo giải ngân 100% vốn đã phân bổ theo quy định vào cuối năm 2021.

IV. Về lĩnh vực Y tế (về phòng chống dịch bệnh Covid-19)

1. Về công tác chỉ đạo, tuyên truyền

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện, UBND huyện đã kịp thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Căn cứ diễn biến tình hình dịch theo từng cấp độ để chỉ đạo linh hoạt, sát đúng tình hình, quyết liệt ngay từ đầu và xuyên suốt

⁹ Không bao gồm: 3.000 triệu đồng (dự phòng hụt thu); 300 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ.

quá trình phòng, chống dịch. Thành lập Trung tâm Chỉ huy các cấp, thường trực 24/24h để điều hành các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, cơ sở, tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tiêm vắc xin phòng Covid-19. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP.

2. Về việc triển khai các biện pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2.1. Công tác cách ly, giám sát:

Thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng; kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý người về địa phương từ các vùng có dịch. Thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4.

Công tác quản lý giãn cách, cách ly xã hội được thực hiện chặt chẽ. Thực hiện quản lý chặt chẽ các Khu cách ly tập trung và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội theo hướng: “phong tỏa hẹp, tầm soát rộng”, tổ chức xét nghiệm “thần tốc”. Phát động phong trào “Nhuòng nhà làm điểm cách ly y tế” để thực hiện cách ly y tế tại nhà. Tổ chức phân luồng công dân về các điểm cách ly tập trung hợp lý, hiệu quả.

Triển khai kịp thời các biện pháp giãn cách xã hội. Ngay khi phát hiện ca F0, đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện phong tỏa và áp dụng cách ly xã hội theo các nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ đối với khu dân cư liên quan¹⁰. Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tập trung khoanh vùng, rà soát, truy vết hết các đối tượng F1, F2, F3 của các ca F0, quản lý chặt chẽ đối với gia đình có công dân cách ly tại nhà, tránh để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Xác định địa bàn phong tỏa, cách ly và giãn cách xã hội đúng hướng, đúng địa bàn, đối tượng.

Tính đến ngày 30/11/2021:

- Tổng số ca dương tính: 89 ca (Tái dương tính: 11 ca).

¹⁰ Đã thực hiện phong tỏa 01 xã (Ngư Thủy Bắc) và 03 thôn (Thanh Tân 1, Thanh Thủy, Thạch Bàn (An Thủy), Hoàng Giang (Xuân Thủy)).

- Tổng số người cách ly tập trung tại huyện, xã, thị trấn và chuyển cách ly, điều trị tại tỉnh: 2.333 người; hoàn thành cách ly: 2.324 người; đang cách ly: 09 người.

- Tổng số người thực hiện cách ly tại nhà: 4.169 người; hoàn thành cách ly tại nhà: 3.563 người; đang cách ly: 606 người.

- Tổng số người tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 14.441 người; hoàn thành theo dõi sức khỏe tại nhà: 12.659 người; đang theo dõi sức khỏe tại nhà: 1.782 người.

2.2. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm:

Công tác giám sát dịch tễ tại những nơi có nguy cơ bùng phát dịch cao được thực hiện nghiêm túc; khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch. Các đơn vị đã tích cực, khẩn trương huy động mọi nguồn lực thực hiện test nhanh, sàng lọc sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tập trung lấy mẫu sàng lọc tại các vùng có nguy cơ rất cao, vùng phong tỏa (3 ngày/lần) để đánh giá nguy cơ; lấy mẫu xét nghiệm nhanh trên diện rộng, số lượng lớn tại những khu vực phong tỏa, những nơi có ca nhiễm mới; lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng theo vùng và theo nhóm nguy cơ. Tổng số mẫu gửi CDC làm xét nghiệm RT-PCR khẳng định đến ngày 30/11/2021: 9.442 mẫu. Kết quả: âm tính 9.090 mẫu; dương tính 120 mẫu (tái dương tính 16 mẫu); đang chờ kết quả: 232 mẫu. Tổng số test nhanh đã làm: 25.450 test.

2.3. Về việc tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã ban hành phương án triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021-2022, ban hành Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với mục tiêu thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ và đúng thời gian (mục tiêu cụ thể: đạt tiến độ tiêm chủng nhanh nhất khi nhận đủ vắc xin; đạt tỷ lệ 80-90% đối tượng trên địa bàn toàn huyện (trong độ tuổi và đảm bảo các điều kiện về sức khỏe để chỉ định tiêm chủng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế) được tiêm chủng vắc xin; đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin và an toàn tiêm chủng.

Tính đến ngày 30/11/2021, đã tiếp nhận 155.126 liều vắc xin¹¹, đã tiêm mũi 1 cho 83.809 người, đạt tỷ lệ 87,02% đối tượng từ 18 tuổi trở lên; tổng số học sinh đã tiêm mũi 1 cho 5.757 em; số người đã hoàn thành mũi 2 là 23.038 người, đạt tỷ lệ 23,92% đối tượng từ 18 tuổi trở lên; sau tiêm đảm bảo an toàn. Hiện tại đang tiếp tục triển khai tiêm cho đối tượng theo kế hoạch.

3. Việc đón công dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 về quê và thực hiện quản lý công dân về từ vùng dịch

¹¹ Gồm các loại AstraZeneca 36.060 liều, Mordena 4.760 liều, Pfizer 21.306 liều, Vero Cell 93.000 liều.

Thực hiện Kế hoạch số 2211/KH-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh về việc đón công dân tỉnh Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 có nhu cầu về quê, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5296/QĐ-UBND ngày 06/10/2021, Kế hoạch số 2592/KH-UBND ngày 07/10/2021 và xây dựng Phương án tổ chức phân công đón công dân huyện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có nguyện vọng về quê. Đã tổ chức đón 314/446 công dân đăng ký về quê (một số công dân vì lý do cá nhân không về quê sau khi đăng ký danh sách hoặc về bằng phương tiện cá nhân). Quá trình đón công dân diễn ra an toàn, chu đáo, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBND huyện, Trung tâm Chỉ huy PCDB huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cách ly y tế trong phòng chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về/đến từ các vùng nguy cơ thuộc các tỉnh/TP khác; chỉ đạo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, đặc biệt thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với người về/đến từ địa bàn phân loại dịch cấp 1, 2, 3, 4. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ công dân về địa bàn, tăng cường giám sát công tác cách ly y tế tại nhà; các Tổ kiểm tra theo Quyết định số 5644/QĐ-UBND của UBND huyện đã chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc cách ly y tế tại nhà. Tổ chức kêu gọi xã hội hóa đảm bảo công tác phục vụ cho công dân tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt.

V. Về lĩnh vực Văn hóa và Thông tin (việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 968/KH-UBND ngày 29/4/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn, phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết quả thực hiện:

1. Về công tác tuyên truyền

UBND huyện đã ban hành Công văn về việc hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đó chỉ đạo các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, trên Website, Lệ Thủy news và Bản tin Lệ Thủy. Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan (cụm cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích...) tại Khu vực trung tâm huyện, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các điểm như: Cổng chào Cam Liên, Quốc lộ 9C,... Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị

trần tuyên truyền, cổ động trực quan, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chỉ đạo Trung tâm VH TT & TT thực hiện 01 file mp3 tuyên truyền giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho các xã, thị trấn để tuyên truyền. Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Đại tướng, xây dựng phóng sự "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Lê Thủy". Tiến hành chỉnh trang hệ thống cấp thông tin tại khu vực Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

2. Về Chương trình Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn đã chuẩn bị chi tiết Chương trình theo Kế hoạch; tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, hạn chế tổ chức các hoạt động đông người tham gia nên UBND huyện đã điều chỉnh thời gian, thành phần tham dự một số hoạt động trong Chương trình Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chỉ đạo các phòng ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thực hiện thành công các nội dung tại Lễ Kỷ niệm 110 Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

VI. Về lĩnh vực Nội vụ

1. Về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

1.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và có 26/26 xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Phân công cụ thể các thành viên trong Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để theo dõi, hướng dẫn triển khai theo lĩnh vực phụ trách.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được chú trọng và thực hiện thông qua nhiều hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị; hệ thống truyền thanh của huyện, loa truyền thanh tại các xã, thị trấn. Nội dung công tác cải cách hành chính được lồng ghép để triển khai cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đến nay, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã thực hiện tuyên truyền trên Hệ thống truyền thanh FM của huyện (có một số tin, bài được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) với số lượng: 45 tin, 15 bài, 02 phóng sự. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Trong năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021". UBND huyện đã triển khai Kế hoạch, thể lệ của cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và phát

động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi. Các cơ quan, đơn vị đều đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và có ít nhất 30% người dân trên địa bàn huyện đã tham gia cuộc thi. Kết thúc đợt thi thứ 1 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 20/9/2021), có 1.497 tài khoản đăng ký, có 1.426 tài khoản dự thi, số lượng bài dự thi là 2.302 bài, đạt giải Khuyến khích. Đợt thi thứ 2 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/10/2021), có 2.517 tài khoản đăng ký, 1.727 tài khoản dự thi, kết quả xếp thứ 4 trên tổng số 8 huyện, thị xã, thành phố.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính: Bộ thủ tục hành chính được niêm yết theo quy định; đã thực hiện công khai địa chỉ tìm hiểu thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân. UBND huyện đã ban hành Quyết định về quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện đối với 174 TTHC liên quan đến các lĩnh vực; bãi bỏ 02 quy trình nội bộ; phê duyệt bổ sung 01 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông huyện đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đối với các lĩnh vực: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Lao động, Thương binh & xã hội, Tư pháp; thực hiện tại chỗ quy trình giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả các TTHC tại Bộ phận một cửa cấp xã đầy đủ các lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC (4 tại chỗ). Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021, Trung tâm Giao dịch một cửa liên thông huyện tiếp nhận 3.778 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 3.543 hồ sơ, đang giải quyết 229 hồ sơ. Ở cấp xã phát sinh 29.255 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 28.648 hồ sơ, đang giải quyết 604 hồ sơ. Đang tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những hồ sơ đang giải quyết quá hạn.

Việc thu thập Phiếu khảo sát và cập nhật thông tin trên chức năng Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC theo Quyết định số 1902/QĐ-UNND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả đánh giá của huyện trong quý I, quý II xếp thứ 3 và quý III xếp thứ nhất trong tổng số 8 huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, UBND huyện cử công chức tham gia thử nghiệm Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân; lập danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến về CCHC do Bộ Nội vụ tổ chức.

1.2. Xây dựng chính quyền điện tử

Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đã áp dụng Hệ thống QLVB & ĐH trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện ký số, số hóa văn bản, gửi nhận văn bản trên môi trường mạng (số lượng chứng thư số đã cấp phát là 215); phân quyền tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia và triển khai thực hiện chế độ báo cáo

định kỳ trên hệ thống báo cáo Chính phủ, UBND tỉnh. Thực hiện kết nối, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của UBND huyện. Trong đó, đã triển khai kết nối đồng bộ, liên thông từ UBND huyện đến UBND cấp xã và các phòng ban đối với 5 lĩnh vực: đất đai, tư pháp, cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, LĐ-TB&XH; thực hiện trả kết quả bản điện tử đồng thời với bản giấy đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng, LĐ-TB&XH, Tư pháp (Hộ tịch) và trả kết quả thủ tục Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đồng thời với bản giấy theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính quyền điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường mạng, đặc biệt là triển khai, áp dụng thông tin, tài khoản cơ quan giải quyết và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã xây dựng trên Cổng DVC Quốc gia/Cổng DVC của tỉnh.

Đến ngày 30/11/2021, số hồ sơ thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 là 63 hồ sơ, trong đó cấp huyện 45 hồ sơ, cấp xã 18 hồ sơ. Đang tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 khi lần đầu tiếp cận và thực hiện.

Bên cạnh đó, một trong những kết quả nổi bật trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền là việc triển khai tạo mã QR cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và thực hiện quét mã QR để khai báo y tế khi người dân đến giao dịch; xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đồng thời, hệ thống Hội nghị trực tuyến đã được triển khai lắp đặt để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (hoàn thành lắp đặt đến cấp xã trong năm 2022).

2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách chế độ thực thi công vụ, công chức và thành lập, kiện toàn Đoàn kiểm tra giờ giấc làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn theo quy định, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

Mặc dù chưa hoàn thành việc kiểm tra theo Kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng qua theo dõi, nắm tình hình, hiện tại, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cơ bản chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; tác phong, lề lối làm việc đã được cải thiện đáng kể.

VII. Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

1. Việc kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đảm bảo cho việc triển khai năm học mới, nhất là các lớp thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất các trường học ngay từ đầu năm học. Cơ sở vật chất các trường học đã được đầu tư khá đầy đủ, đảm bảo cho 100% lớp, học sinh học 2 buổi/ngày đối với bậc Tiểu học. Phòng chức năng cơ bản đáp ứng trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và mức 2. Sân chơi, bãi tập được đầu tư nâng cấp, nhiều công trình vệ sinh được tu sửa, xây mới. 100% lớp 1, lớp 2 có đủ thiết bị dạy học của giáo viên theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6: Trong năm học 2020-2021, UBND huyện đã hỗ trợ 314.322.500 đồng để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1, sách giáo khoa học sinh vùng cao. Năm học 2021-2022, UBND huyện đã hỗ trợ 101.000.000 đồng mua sắm sách giáo khoa học sinh vùng cao; hỗ trợ 5.500.000.000 đồng mua sắm trang thiết bị dạy học trang cấp cho lớp 2 và lớp 6. Ngoài ra, UBND huyện còn hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị mua sắm trang thiết bị dạy học hiện đại.

UBND huyện đã phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em. Qua đó, đã quyên góp được 828.309.861 đồng. Số tiền trên được giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo triển khai mua sắm phương tiện học tập cho học sinh. Hiện tại, Phòng Giáo dục & Đào tạo đang lựa chọn và thẩm định thiết bị để mua sắm.

2. Về kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường học

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường học trước khi thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, bố trí giáo viên cơ bản đáp ứng dạy học tại các đơn vị, cụ thể:

Năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục & Đào tạo được giao 2.333 biên chế và 08 hợp đồng 68. Đã thực hiện bổ nhiệm mới 08 người (03 hiệu trưởng, 05 Phó hiệu trưởng); bổ nhiệm lại 04 người (03 hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng); chuyển ra ngoài huyện 06 giáo viên; chuyển nội huyện 12 cán bộ quản lý, 57 giáo viên, 03 kế toán; tiếp nhận ngoài huyện 08 giáo viên.

3. Về xây dựng phương án dạy - học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Căn cứ Công văn số 2967/SGDDĐT ngày 18/9/2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo về phương án tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ xây dựng Phương án số 830/PA-GDDĐT về dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo triển khai dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn các trường tổ chức dạy học an toàn, linh hoạt

trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhìn chung, các trường đã chủ động xây dựng Phương án và tổ chức dạy học trực tuyến, trực tiếp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

4. Xây dựng phương án phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra đối với các trường học trên địa bàn năm học 2021-2022. Các đơn vị trường học thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão tại đơn vị. Năm 2021 không có thiệt hại do lũ lụt tại các trường học.

VIII. Về việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động và toàn thể nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn để nhân dân biết. Kết quả thực hiện cụ thể:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo, UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo quy trình rà soát chặt chẽ, kỷ lưỡng, đúng đối tượng. Đến nay, tổng số người đủ điều kiện hỗ trợ là 21 người, trong đó có 01 người đang mang thai, 09 người nuôi con nhỏ.

2. Hỗ trợ hộ kinh doanh

Trên cơ sở tổng hợp danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ do Chi cục Thuế chủ trì thẩm định, UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đến nay, trên địa bàn huyện có 54 hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ, với kinh phí là 162 triệu đồng.

3. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19 (F0), cách ly y tế (F1)

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các cơ sở cách ly, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức 04 đợt kiểm tra rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, tổng số cách ly y tế (F1) thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định của chính sách là 632 người, với kinh phí 873,16 triệu đồng, trong đó có 181 trẻ em. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng LĐ-TB & XH hướng dẫn UBND các xã, thị trấn

thông báo và tiếp nhận hồ sơ các trường hợp F1 cách ly tập trung và điều trị F0 để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

4. Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do)

Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tự gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã kịp thời triển khai hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo 02 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 (từ ngày 01/5-31/7/2021) và giai đoạn 2 (từ ngày 01/8-31/12/2021). Đến nay, tổng số lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đã được hỗ trợ là 727 người, với kinh phí là 1.090,5 triệu đồng, cụ thể:

a) Giai đoạn 1 (từ 01/5-31/7/2021):

Có 189 hồ sơ lao động tự do được các xã, thị trấn đề nghị thẩm định hỗ trợ cho các đối tượng, cụ thể:

- Tổng số đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ là 172 người, với số tiền 258 triệu đồng.

- Tổng số người chưa đủ điều kiện hoặc không thuộc đối tượng hỗ trợ là 17 người. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH trả lại hồ sơ cho các xã, thị trấn để hướng dẫn, giải thích cho các đối tượng theo đúng quy định.

b) Giai đoạn 2 (từ 01/8-31/12/2021):

Trong giai đoạn này, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện có diễn biến phức tạp, toàn huyện phải áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, một số địa bàn phải áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, do đó phát sinh nhiều lao động tự do thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 2502/QĐ-UBND. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các xã, thị trấn, đã tiến hành thẩm định với kết quả như sau:

- Tổng số lao động tự do thuộc đối tượng hỗ trợ là 555 người với số tiền 832,5 triệu đồng.

- Tổng số người không thuộc đối tượng hỗ trợ là 18 người, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH trả lại hồ sơ cho các xã, thị trấn để hướng dẫn, giải thích cho các đối tượng theo đúng quy định.

5. Ngoài 04 nhóm nội dung hỗ trợ giao cho huyện thực hiện nêu trên, các chính sách do các đơn vị khác đóng trên địa bàn thực hiện gồm:

- Cơ quan BHXH huyện đã thực hiện giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp hơn 604,4 triệu đồng cho 234 đơn vị sử dụng lao động với 2.179 người lao động.

- Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn thiện hồ sơ của 01 doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 17 lao động với số tiền vay là 175 triệu đồng. Ngoài ra có 01 doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục cho vay theo chính sách này.

IX. Việc xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 kết hợp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước mùa mưa bão năm 2021, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 26/26 xã, thị trấn hoàn thành phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Kiện toàn BCH PCTT&TKCN kiêm BCH Phòng thủ dân sự huyện, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên BCH, thành lập Sở Chỉ huy phòng chống thiên tai để sẵn sàng, chủ động ứng phó với các đợt thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm BCH PTDS, thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã (số lượng từ 70-110 người). Đây là lực lượng nòng cốt để tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. 26/26 xã, thị trấn đã kiện toàn BCH PCTT&TKCN kiêm BCH PTDS và thành lập Đội xung kích PCTT.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt rà soát để bổ sung phương án ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhất là việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, y tế tại các điểm sơ tán dân khi thiên tai xảy ra. Năm nay, chưa có thiên tai lớn xảy ra, chỉ có một đợt lũ nhỏ trong tháng 10 gây thiệt hại không đáng kể.

B. MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách nhà nước, nhất là tại các xã miền núi nên việc thực hiện một số tiêu chí NTM gặp khó khăn.

- Việc xử lý một số vấn đề tồn đọng trong công tác quản lý đất đai còn khó khăn do vướng mắc các thủ tục pháp lý. Công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản chưa thường xuyên, vẫn còn trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường tại các điểm trung chuyển rác thải; kinh phí phục vụ cho công tác sự nghiệp môi trường còn hạn chế.

- Trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch còn khó khăn; khi thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covi-19” đã xuất hiện một số ca F0 trong cộng đồng mặc dù đã được tiêm phòng vắc xin.

- Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ngành Văn hoá; một số Lễ kỷ niệm lớn và các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao không thực hiện được. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn;

- Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa đảm bảo, số hồ sơ tồn đọng, quá hạn trên Hệ thống một cửa điện tử vẫn còn nhiều.

- Trong năm học 2021-2022 cấp tiểu học tăng 25 lớp, mầm non tăng 04 lớp nhưng chưa có biên chế để tăng thêm từ tháng 9 đến tháng 12/2021 nên hiện tại vẫn còn thiếu 54 giáo viên đứng lớp.

- Một số cơ sở triển khai công tác rà soát, thẩm định, lập danh sách đối tượng còn chậm, còn thiếu sót, có trường hợp trùng đối tượng gây khó khăn cho công tác thẩm định; việc tổ chức chi trả cho các đối tượng có nơi còn chậm do khó khăn trong bố trí kinh phí dự phòng chi của địa phương và do phải thực hiện cách ly và giãn cách xã hội.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, UBND huyện báo cáo để HĐND huyện biết./.

Nơi nhận:

- TV. Huyện ủy; } B/c
- TT. HĐND huyện; }
- CT, PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Đại Tình